



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

าพณา ผู้นำสูงสุดส่งสาส์น ชังการจัดงานของ ญามีนูล มุตรีรีชิน - 28 /Feb/ 2013

าพณา ผู้นำสูงสุดส่งสาส์น ชังการจัดงานของ ญามีนูล มุตรีรีชิน (สถาบันการศึกษาศาสนา ณ เมืองกุม)ภายใต้หัวข้อ “ครึ่งศตวรรษแห่งการปรากฏ”
เพื่อเป็นการรำลึก 50 ปีแห่งความมุ่งมั่นอุทิศด้านวิชาการ วัฒนธรรมและการเมืองของ ญามีนูล มุตรีรีชิน
สมัยที่มีการต่อสู้กับรัฐบาลฆอซุต (สมัยชาน) สถาบันการศึกษาศาสนาแห่งนี้
ทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดอุดมการณ์แห่งการปฏิวัติที่มีความชัดเจนและมีความกล้าหาญที่สุด
ต่อประชาชนชาวอิหร่านในสมัยนั้น, แม้ว่าจะถูกเสียงข่มขู่, การคุกคาม, การกีดกัน, การจับกุม, หรือการเนรเทศ(พวกเขา)
แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำให้ؤلามา และนักต่อสู้ของสถาบันแห่งนี้ ต้องหยุดชะงักแต่ประการใด อีกทั้งมิได้ทำให้พวกเขาเกรงกลัว หน้ไหว หรือสั่น
หรือทำให้พวกเขาต้องถอนตัวออกจากปณิธานเดิมแต่อย่างใด

สาส์นดังกล่าวถูกอ่านเชิญ โดย ท่าน สุญะตุลอิสลาม วุละสลิมีน มุฮัมมะดีย์ กุลบายกันีย หัวหน้าสำนักท่านผู้นำสูงสุด , ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الْمَلَّهِ بِسْمِ

การจัดงานรำลึกยัง “ญามีนูล มุตรีรีชิน อิลอิมียะห์ กุม” ถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
อันเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติแห่งความเพียรพยายามอย่างบริสุทธิ์ใจของสถาบันศาสนา และเป็นสถาบันที่มีเกียรติตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมา
สถาบันแห่งนี้ มีบรรดาؤلามา(นักการศึกษา)ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความรู้อย่างแตกฉานสถาบันศาสนาแห่งนี้ถือกำหนดขึ้นมา
ท่ามกลางสภาพสังคมที่เลวร้ายและเสื่อมโทรมที่สุด กอปรกับความต้องการของประชาชนในขณะนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้าย
ทั้งในยุคสมัยแห่งการถูกแรงกดดัน และบีบบังคับจากฆอซุต(รัฐบาลชาน) หรือภายหลังจากการสถาปนารัฐอิสลามก็ตาม สถาบัน ญามีนูล
มุตรีรีชิน ยังคงปรากฏและฉายภาพลักษณ์แห่งการต่อสู้ตลอดช่วงระยะเวลาห้าสิบปีที่ผ่านมาได้อย่างดี

สมัยที่มีการต่อสู้กับรัฐบาลฆอซุต สถาบันการศึกษาศาสนาแห่งนี้
เสมือนเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดอุดมการณ์แห่งการปฏิวัติที่มีความชัดเจนและมีความกล้าหาญที่สุด
ต่อประชาชนชาวอิหร่านในสมัยนั้น , แม้ว่าจะถูกเสียงข่มขู่, การคุกคาม, การกีดกัน, การจับกุมหรือการเนรเทศ
แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำให้ؤلามา และนักต่อสู้ของสถาบันแห่งนี้ ต้องหยุดชะงักแต่ประการใด อีกทั้งมิได้ทำให้พวกเขาเกรงกลัว หน้ไหว
หรือสั่น
และไม่ได้ทำให้พวกเขาต้องถอนตัวออกจากปณิธานเดิมแต่อย่างใด หลังจากที่มีการปฏิวัติอิสลามได้รับชัยชนะและสามารถสถาปนารัฐอิสลามขึ้นมา
การเข้าร่วมของสมาชิกจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ในเวทีการเมือง การต่อสู้ วิชาการศาสนา และการศึกษาค้นคว้า ก็มีความเข้มข้นขึ้นตามลำดับ
และสถาบันนี้ได้แสดงบทบาทในเวทีต่างๆต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะเป็นตัวแทนของสถาบัน ได้อย่างดีเยี่ยม

ด้วยกับความสำเร็จที่มั่นคงบนใบหน้าของพวกเขา และสถานภาพอันโดดเด่นของสมาชิกดังกล่าวนี้เอง
ทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนไปยั้งตำแหน่งมรเญอ์ที่สูงส่งของโลกอิสลามได้ และเป็นคณะผู้บริหารชั้นสูงสุดในด้านศาสนาและด้านการเมือง
ประชาชนชาติชาวอิหร่านส่วนใหญ่ ต่างยอมรับและเชื่อฟังต่อคำพูดของพวกเขาในด้านศาสนา และการเมืองโดยดุษณี
เพราะสิ่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ตามหลักชะรีอัต(สุญูตศรีอีย)และคือการคำนวณต่อการเมืองที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใด

ปัจจุบันสมาชิกที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ดังกล่าวนี้ ได้ผ่านประสบการณ์ทางการเมืองและการปฏิวัติมากกว่า50ปี
กำลังจะเผชิญหน้ากับความต้องการที่แปลกใหม่และเวทีแห่งความทันสมัยที่ท้าทาย



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

จิตวิญญาณแห่งการเพียรพยายาม และการสร้างสรรค์ กล่าวคือ การปฏิบัติที่ควบคู่กับความกล้าหาญในแต่ละเวทีนั้น จะต้องควบคู่กับการมีเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ด้วย เพราะสิ่งนี้สามารถจะทำให้เรามีพัฒนาการที่ก้าวไกลอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพได้มากกว่าห้าสิบปีที่ผ่านมา

วันนี้เยาวชนของเราที่มีเกียรติยศนั้น คือผลิตผลจากต้นไม้แห่งความบริสุทธิ์จากสถาบันศึกษาศาสนาแห่งนี้ ที่มีความมุ่งมั่นและความหวังที่ยาวไกล และสามารถขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้ ด้วยความมุ่งมั่นทะเยอทะยานและยืนหยัดอย่างมั่นคง

โอกาสและความหวังที่สูง คือทุนเดิมที่พระองค์อัลลอฮ์(ซบ)ทรงมอบให้แก่เรา และด้วยการต่อสู้(ญihad)ที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิหร่านนี้เอง จึงเหมาะสมและสมควรแล้วที่พระองค์ทรงจะประทานสิ่งนี้ (พินัย)และประทานความโปรดปรานมาสู่ประชาชาติอิหร่าน

ทักษะและความสามารถพิเศษที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาผู้อาวุโส ตลอดจนคณาจารย์รุ่นก่อนๆของสถาบันแห่งนี้ พวกเขาได้นำความโปรดปรานเหล่านี้ มาปรับสู่การรับใช้ต่อแนวทางศาสนาและการปฏิบัติอิสลามเพื่อผลิตบุคคลแห่งพระผู้เป็นเจ้าจากสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้ นั่น เราสามารถที่จะมองเห็นอนาคตที่รุ่งโรจน์และสดใสกว่านี้อย่างแน่นอน คำตรัสและพันธสัญญาของพระองค์ก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

أَلَمْ

تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا...

والسلام

عليكم رحمه الله

سید علی خامنه ای

(ชัยยิด อาลี คาเมเนอี)

25 ๒๕๖๓ 1391